

ĐÔNG HƯNG

Công nghiệp tăng trưởng ổn định

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết, giá cả một số mặt hàng biến động khó lường song lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Đông Hưng vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1.466,7 tỷ đồng, tăng 11,47% so với cùng kỳ năm 2016.



Công ty TNHH May Tuấn Hương (xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng) tạo việc làm cho hơn 100 lao động với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng.

Ông Bùi Văn Duyệt, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cho biết: Tín hiệu tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp vẫn tập trung

chủ yếu ở một số ngành hàng như dệt may, gia công cơ khí, sản xuất vật muối, đèn pin, bật lửa gas... Một số doanh nghiệp đã hoàn thành giai đoạn đầu tư đi

vào sản xuất cho ra sản phẩm đạt chất lượng như Công ty TNHH Nam Anh (cụm công nghiệp Đông Phong), dự án mở rộng của Công ty TNHH May

Đông Thọ... Đặc biệt, ở 7 cụm công nghiệp của huyện có 98 dự án đầu tư, trong đó 83 dự án hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho hơn 8.200 lao động với thu nhập bình quân đạt từ 3,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm thị trường, bạn hàng, thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Kết quả doanh thu 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp ước đạt 1.346 tỷ đồng, tăng 16,35% so với cùng kỳ, trong đó từ sản xuất đạt 688,45 tỷ đồng, tăng 23,6%, kinh doanh dịch vụ đạt 657,43 tỷ đồng, tăng 9,6%. Bà Chu Thị Thắm, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Việt (cụm công nghiệp Nguyễn Xá) chia sẻ: Mặc dù chịu sự cạnh tranh lớn về sản phẩm trên thị trường song Công ty vẫn trụ vững, phát triển ổn định. Bước vào năm 2017, Hoa Việt đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để nhập các thiết bị hiện

đại vào sản xuất. Đến nay, bình quân mỗi ngày doanh nghiệp sản xuất 600.000 sản phẩm bật lửa, 50.000 bút bi. Đặc biệt, ngoài phục vụ thị trường trong nước, từ năm 2016 Hoa Việt đã xuất khẩu bật lửa sang thị trường Cộng hòa Séc, Lào, Thái Lan. Điều đó đã giúp doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty đạt 48 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty còn tạo việc làm cho 200 lao động tại chỗ và trên 1.000 lao động vệ tinh với thu nhập bình quân từ 2 - 4 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, theo ông Bùi Văn Duyệt, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện vẫn gặp không ít khó khăn. Một số mặt hàng, ngành hàng chủ yếu có sản lượng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 như thêu thảm, xay xát, chế biến lương thực. Mặc dù ngành may mặc là thế mạnh của huyện song ở một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ cũng bế tắc về thị trường, nguồn hàng và nguồn lao động. Công ty TNHH May Tuấn Hương, xã Đông Vinh là một điển hình. Ông Lại Anh Tuấn, Giám đốc Công ty cho biết: Mặc dù Công ty hiện có một nhà xưởng với 3 chuyền may, hơn 100 công nhân và 17 điểm may về tinh nhưng từ đầu năm đến nay gần như không có lãi. Phần vì do làm gia công, các đơn hàng nhỏ lẻ, đôi khi không có đơn hàng, phần vì đơn giá quá

thấp. Đơn cử như thời điểm vừa qua làm 3 tháng chỉ đủ trả lương cho công nhân 1 tháng, còn lại doanh nghiệp phải bỏ ra để giữ công nhân. Cái khó nữa là không phải đơn hàng nào doanh nghiệp cũng làm được bởi có những loại máy đầu tư hàng trăm triệu đồng trong khi đơn giá không thay đổi nên không dám đầu tư. Đó là còn chưa tính đến vấn đề hàng tháng trả lãi suất, đáo hạn ngân hàng. Mặt khác, doanh nghiệp luôn bị biến động về nguồn lao động. Để giữ chân người lao động, có thời điểm hết hàng doanh nghiệp phải tự mua vải về thiết kế các loại áo để bán nhưng cũng không có lãi. Vì thế, giải pháp cuối cùng của doanh nghiệp là cho thuê nhà xưởng sản xuất. Trước những thuận lợi, khó khăn trên, Đông Hưng sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp như thực hiện tốt công tác hỗ trợ đào tạo nghề cho các địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho một số doanh nghiệp tham gia hội chợ, quảng cáo giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại ở thị trường trong nước; tổ chức gặp mặt, đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng viên các doanh nghiệp. Huyện phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng cuối năm đạt 1.391,2 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2016.

THU THỦY

HƯNG HÀ Phòng, chống đuối nước cho trẻ



Nhiều phụ huynh cho con em học bơi trong dịp hè.

Để chủ động phòng, chống đuối nước cho trẻ em, huyện Hưng Hà tăng cường công tác tuyên truyền về nguy cơ và các biện pháp phòng, chống đuối nước; yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em vào mỗi dịp hè; huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương; đầu tư xây dựng các bể bơi công cộng cho các em đăng ký học bơi; duy trì có hiệu quả điểm học bơi, tạo sản phẩm cho trẻ cũng như điều kiện rèn luyện sức khỏe, tránh xa tệ nạn xã hội.

TRÚC LÀNH (Đài TTTH Hưng Hà)

VŨ THƯ Sản lượng cá lồng đạt gần 300 tấn/năm

Huyện Vũ Thư hiện có 91 lồng nuôi cá trên sông Hồng, tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2016 số lồng cá giảm 35%, nguyên nhân là do yếu tố thiên tai và kiến thức của một bộ phận người dân chưa đủ để áp dụng các quy trình kỹ thuật, an toàn thực phẩm, phòng, trừ bệnh cho cá. Bên cạnh đó, rủi ro về thị trường, môi trường, việc bố trí các loại giống nuôi của các hộ dân chưa hợp lý...

Với hơn 1.650ha nuôi trồng thủy sản, trong đó gần 3.300m<sup>2</sup> nuôi cá lồng trên sông Hồng, sản lượng đạt hơn 290 tấn (riêng với cá lồng), tập trung vào các đối tượng thủy sản có giá trị như cá lăng, cá trắm, cá ngạnh, cá diêu hồng. Thời gian tới, để phát triển nuôi cá lồng một cách bền vững, huyện Vũ Thư thực hiện quy hoạch vùng nuôi hợp lý, quản lý nguồn nước, tăng cường cán bộ kỹ thuật, nhất là kỹ sư thủy y chuyên về thủy sản; mở thêm các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh thủy sản; tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất, ổn định cho nghề nuôi cá lồng phát triển.

LÊ TRUNG (Đài TTTH Vũ Thư)

Ốc bươu vàng gây hại 8ha lúa mùa

Do mật độ ốc bươu vàng cao gần 500 con/m<sup>2</sup> cùng với thời tiết có mưa kéo dài đã làm cho 8ha lúa mùa của xã Vũ Thăng (Kiến Xương) phải cấy lại.

Tính đến hết ngày 13/7 đã có gần 90% diện tích lúa mùa bị ốc bươu vàng gây hại, hiện nay, HTX đang hướng dẫn xã viên tập trung xuống đồng hoàn thành việc gieo cấy đối với các diện tích lúa bị ảnh hưởng do ốc bươu vàng gây hại. HTX khuyến cáo sau cấy từ 5 - 7 ngày, thời tiết thuận lợi, bà con nông dân bón thúc lần 1 với liều lượng từ 6 - 7kg NPK/sào và bón nhử từ 1,5 - 2kg NPK/sào đối với các diện tích lúa gieo sạ kết hợp với việc tổ chức các biện pháp diệt chuột và ốc bươu vàng để bảo vệ lúa mùa.

VŨ ĐÔNG (Đài TTTH Kiến Xương)

LƯU NGÂN

Khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, Vũ Thăng (Kiến Xương) đã cơ bản đạt 16/18 tiêu chí NTM (không phải thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn). Với quyết tâm về đích NTM trong năm nay, xã đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành 2 tiêu chí còn lại. Ông Đinh Ngọc Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Mặc dù là xã nội đồng còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp khi xây dựng NTM nhưng những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã cố gắng, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình NTM. Ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện xây dựng NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xác định đây là nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tác động không nhỏ tới mọi mặt đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vì vậy công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu để làm sao từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân đều hiểu rõ được ý nghĩa, vai trò thiết thực của NTM.

VŨ THĂNG Quyết tâm về đích nông thôn mới đúng lộ trình

Người dân là chủ thể, vì thế phải làm cho người dân thấy được sự đổi thay theo hướng tích cực, tạo được tin tưởng, sự chủ động tham gia trong mọi việc. Trong khi nội lực còn hạn chế, Vũ Thăng xác định làm đến đâu chắc đến đó, quyết tâm không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản, tập trung hoàn thiện những tiêu chí ít cần vốn trước. Để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, xã đã huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn từ nhiều chương trình, dự án trên địa bàn, đặc biệt là vận động sự tham gia đóng góp tích cực của nhân dân, con em xa quê trong việc hiến đất, tài sản và ngày công lao động. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã trích ngân sách hỗ trợ 100 triệu đồng/thôn để cứng hóa giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; 450 triệu đồng/thôn để xây dựng nhà văn hóa thôn. Đến nay, 24km đường giao thông các



Nhà văn hóa thôn 3, xã Vũ Thăng được xây mới từ nguồn hỗ trợ của xã và đóng góp của nhân dân.

loại được cứng hóa bảo đảm thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân. Cùng với đó, các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, kênh mương thủy lợi cũng được xã quan tâm cải tạo, xây mới. Là xã thuần nông, Vũ Thăng tích cực triển khai

thực hiện để án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng xây dựng có hiệu quả các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Xã đã xây dựng mô hình điểm ở thôn 5 và thôn 7 áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong canh tác: cấy lúa hàng rộng hàng hẹp, sử dụng phân hữu cơ vi sinh với mong muốn từ

hiệu quả của mô hình điểm sẽ nhân rộng ra toàn xã, hình thành các vùng sản xuất tập trung gieo trồng cùng 1 giống nhằm mở rộng liên kết với các công ty sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa. Hàng năm, xã đều phối hợp với các tổ chức, đơn vị tập huấn kiến thức chăm sóc, phòng, trừ bệnh

trên vật nuôi, cây trồng cho người dân; phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho người dân để phát triển kinh tế. Những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp đã giúp đời sống người dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%. Đối với 2 tiêu chí còn lại là thủy lợi và trường học, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã xây dựng lộ trình và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ bằng những việc làm cụ thể. Ông Đinh Ngọc Tuyên cho biết thêm: Thời điểm này, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đang đơn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình. Với phương châm sức tới đâu làm tới đó, quyết tâm không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản, xã đang xây dựng kế hoạch cụ thể cần đối nguồn vốn để hoàn thiện các tiêu mục của 2 tiêu chí còn lại. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời tham gia đóng góp vốn đối ứng xây dựng cơ sở hạ tầng, tích cực xây dựng nếp sống văn minh để Vũ Thăng về đích đúng lộ trình.

NAM THỊNH

Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa, bão

Thời gian qua, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực tuyên truyền đến nhân dân bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa, bão, góp phần nâng cao ý thức, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân.

Vụ đắm thuyền khai thác ngao năm 2014 đến nay vẫn là sự việc đau xót đối với người dân Nam Thịnh. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 16/12/2014, thuyền nan của anh Đinh Văn Sỹ chở ngao thuê cho anh Trương Văn Đình, khi cách cảng cá Cửa Lân khoảng 500m, thuyền chở quá nặng, gặp sóng to gió lớn nên đã bị chìm làm 6 người chết. Chiếc thuyền chở những người gặp nạn là thuyền

gỗ nhỏ bình thường chỉ chở được 2 - 4 người, trước khi gặp nạn đã chở 13 người và hơn 7 tạ ngao. Hơn 3 năm đã qua nhưng vụ đắm thuyền vẫn là bài học luôn mới cho những người dân vì chủ quan không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn cho tàu thuyền. Ông Trần Đức Quân, xã Nam Thịnh chia sẻ: Vụ đắm thuyền làm chết 6 người năm 2014 là bài học đắt giá, do đó chúng tôi luôn

chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, trong đó thực hiện tốt việc đăng ký, kiểm định phương tiện khi tham gia giao thông đường thủy; tàu thuyền không chở quá tải trọng khi tham gia khai thác ngao. Để bảo đảm an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông đường thủy, ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh cho biết: Hiện nay, số tàu thuyền trên địa bàn là 345 phương tiện, trong đó có

189 tàu đánh bắt hải sản và 900 chòi ngao với khoảng 600 lao động. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là trong mùa mưa, bão, năm nay nên Nam Thịnh đã tuyên truyền đến nhân dân khi khai thác thủy sản chấp hành nghiêm về quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Hình thức tuyên truyền đa dạng về nội dung và phương pháp qua nhiều kênh thông tin như tập huấn, viết tin, bài phát trên Đài Truyền thanh

xã... Các buổi tập huấn đã được ngành chuyên môn thông tin đến bà con ngư dân các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Thủy sản và các quy định liên quan đến hoạt động khai thác thủy hải sản. Đối với tàu đánh bắt thủy sản, địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn, lực lượng biên phòng tỉnh kiểm tra thủ tục đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác. Thường xuyên nhắc nhở các chủ tàu bảo đảm đầy đủ trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trước, trong mùa mưa, bão. Hướng dẫn neo đậu tránh trú bão và sử dụng thiết bị hàng hải, thông tin liên lạc giúp ngư dân khai thác thủy sản an toàn. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng kiên quyết không cho tàu cá ra khơi khi không đủ điều kiện theo quy định. Xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi vi phạm như phương tiện không bảo đảm an toàn, chở quá số người quy định,



Thuyền khai thác ngao của ngư dân Nam Thịnh.

người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn... Nam Thịnh cũng khuyến cáo bà con ngư dân khi khai thác ngao tuyệt đối không được chở quá tải trọng, số người vượt quy định; thực hiện tốt chỉ

dẫn của các biển báo, luồng ra vào bến. Ngoài ra, Nam Thịnh còn xây dựng phương án sẵn sàng phòng, chống bão và tìm kiếm cứu nạn ở khu vực địa phương quản lý. Theo đó, phối hợp với các ngành liên quan

nằm chắc số lượng người, tàu thuyền hoạt động trên biển, nhất là lao động trông coi chòi ngao, yêu cầu khi có bão tàu thuyền và người cần di chuyển vào nơi an toàn. MẠNH THẮNG